

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และ รวบรวมรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย	ผู้กำกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพการศึกษาภายนอก					
เป้าประสงค์ 2.1 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	2.1.1 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม	เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	7	ครุศาสตร์ สถาบันวิจัยฯ	รองฯ วิชาการ รองฯ วิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณค่า					
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม	3.1.1 ร้อยละของรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น หรือรายจ่ายลดลง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	มหาวิทยาลัย (15)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองฯ วิจัย
	3.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	มหาวิทยาลัย (25)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองฯ วิจัย
เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีขึ้น	3.2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	35	คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองฯ วิจัย
เป้าประสงค์ 3.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	3.3.1 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ/ เชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/ ต่อสังคม				
	- เชิงวิชาการ (การถูกอ้างอิงบนฐาน Google scholar ภายใต้ Domain มหาวิทยาลัย ณ ปีนั้น)	ครั้ง	มหาวิทยาลัย (35,000)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองฯ วิจัย
	- เชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/ต่อสังคม	เรื่อง	มหาวิทยาลัย (35)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองฯ วิจัย
	3.3.2 อัตราส่วนของบุคลากรสายวิชาการที่ถูกอ้างอิงงานวิจัยบนฐาน Google Scholar (ไม่รวมบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา) - บุคลากรสายวิชาการที่มีจำนวนการอ้างอิง 1-10 ครั้ง ให้ค่าน้ำหนัก 0.2 - บุคลากรสายวิชาการที่มีจำนวนการอ้างอิง 11-50 ครั้ง ให้ค่าน้ำหนัก 0.5 - บุคลากรสายวิชาการที่มีจำนวนการอ้างอิง 50 ครั้งขึ้นไป ให้ค่าน้ำหนัก 1.0	ร้อยละ	มหาวิทยาลัย (20)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองฯ วิจัย
3.3.3 ชุมชนต้นแบบที่มีการนำเอาผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีไปใช้พัฒนาพื้นที่	ชุมชน	มหาวิทยาลัย (1)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองฯ วิจัย	

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และ รวบรวมรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย	ผู้กำกับ
เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	3.4.1 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง - ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science, JSTOR และ Project Muse	เรื่อง	มหาวิทยาลัย (100)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองฯ วิจัย
เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างรายได้จากการวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา	3.5.1 อัตราส่วนรายได้จากการวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา/ การบริการวิชาการเชิงวิจัย (เทียบกับรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	มหาวิทยาลัย (0.5)	สถาบันวิจัยและพัฒนา UBI	รองฯ วิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืน มุ่งสู่ Smart University					
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการที่รวดเร็วในการให้บริการนักศึกษา และการเรียนการสอน พัฒนาไปสู่ Smart University	4.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คะแนน	4	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
เป้าประสงค์ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นผลงาน และส่งเสริมบุคลากรให้ก้าวหน้าในสายงาน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	4.2.1 ระดับความสุขในการทำงาน	คะแนน	4	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน
	4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ	ร้อยละ	80	สำนักงานอธิการบดี (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน
	4.2.3 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ตำแหน่งที่สูงขึ้น	คน	1	สำนักงานอธิการบดี (หน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน
เป้าประสงค์ 4.3 มหาวิทยาลัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (SDG, UI Green)	4.3.1 ผลการจัดอันดับ UI Green Metrics World University Ranking	อันดับ	ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทาง UI Green	สำนักงานอธิการบดี (งานอาคารสถานที่ฯ)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
	4.3.2 ผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings	อันดับ	ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทาง SDGs	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
	4.3.3 ผลการจัดอันดับ Webometric	อันดับ	ดำเนินงานตามเกณฑ์ Webometric	สำนักคอมพิวเตอร์	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน